
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í 
forsendum meiri hluta Umhverfis- og samgöngunefndar

Ástæða:
Þetta er þvaður, þar sem stefnt er að rafbílavæðingu og EF eldsneytiskaup minnka verulega þá þarf 
ríkið aldeilis að seilast í einhvern vasa til að fá aurinn sinn.... sem nú er tekinn af bensin / diesel en ER 
notaður í margt annað en vegalagningu og bætur !
Ég hef búið í Noregi í 2 ár. Ein af ástæðum þess hversu "leiðinlegt" er að búa í Noregi er að 
vinnufélagarnir væla og skæla alla matar og kaffitíma um #helvítis veggjöldin !!!!
Ætlið þið að láta greyin sem búa á landsbyggðinni og nota göngin "sín" borga í sjóð fyrir hin 
landsbyggðagreyin meðan reykspólandi reykjavíkurrauðmagi hamast án þess að borga klink í 
götuskatt?
Finnið einhverjar betri heildarlausnir! Best væri að skattleggja eftir notkun, þeas. EKNUM 
kílómetrum!

Bestu kveðjur/Med venlige hilsen/Best regards

Benedikt Olafsson


